
1 
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที ่1  ประจ าปี ๒๕๖4  

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.  25๖4 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
หมู่ที่ ๙  ต าบลปากกราน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอัมพร ไทยประยูร ประธานสภาฯ อัมพร ไทยประยูร  
2. นายแอน ขันธลักษณ์ รองประธาน ฯ แอน ขันธลักษณ์  
3. นายประเสริฐ ปิยะสิงห์ ส.อบต. ม.1 ประเสริฐ ปิยะสิงห์  
4. นายธวัช เดชเจริญ ส.อบต. ม.1  - ลากิจ 
5. นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม.2 พยอม รัมมะโรจน์  
6. นายซ าซูดิน รัมมะมุด ส.อบต. ม.2 ซ าซูดิน รัมมะมุด  
7. นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง ส.อบต. ม.3 วิบูลย์ ใหม่อ่อง  
8. นายสมปอง พรหมทัต ส.อบต. ม.3 สมปอง พรหมทัต  
9. นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม.4  - ลาป่วย 

10. นายประเสริฐ การีซอ ส.อบต. ม.4 ประเสริฐ การีซอ  
11. นายยอด จรเสถียร ส.อบต. ม.5 ยอด จรเสถียร  
12. นายทรงกิจ มีบุญญกิจ ส.อบต. ม.6 ทรงกิจ มีบุญญกิจ  
13. นางสาวพัชรี เอ่ียมโฉม ส.อบต. ม.7 พัชรี เอ่ียมโฉม  
๑4. นายสมหมาย ทรัพย์มาก ส.อบต. ม.8 สมหมาย ทรัพย์มาก  
15. นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม.8 สายชล สวัสด ี  
16. นายพิเชษฐ สุขใจ ส.อบต. ม.9 พิเชษฐ สุขใจ  
17. นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม.10  - ลาป่วย 
18. นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม.10  - ลาป่วย 
19. นายวิชาติ จ านงหาญ ส.อบต. ม.11 วิชาติ จ านงหาญ  
20. นายอารีย์ เรวรรณ ส.อบต. ม.11 อารีย์ เรวรรณ  
21. นายสมชาติ มานเสถียร ส.อบต. ม.12 สมชาติ มานเสถียร  
22. นางนารี วงศ์สิงห์ ส.อบต. ม.13 นารี วงศ์สิงห์  
23. นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ ส.อบต. ม.13 พัชราภรณ์ อยู่เจริญ  
24. นายจรัญ เจริญวัย ส.อบต. ม.14 จรัญ เจริญวัย  
25. นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน เลขานุการสภาฯ กัลญาณี กาญจนนิมมาน  

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 (ต่อ)  ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายก อบต. เสน่ห์ จันทร์สุนทร  
๒ นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายก อบต. กนกรัตน์ สุขสมพืช  
๓ นางสาวส าลี โชคทรัพย์ รองนายก อบต. -   
๔ นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการนายก อบต. วิเชียร เริงรักษ์  
๕ นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัด อบต. -   
๖ นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัด อบต. สุนทรี ศิริสวัสดิ์  
7 นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด สุพจน์ ศรีสวย  
8 นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผอ.กองคลัง ณฐนน จิรันธนากุล  
9 นายธีรศานติ์ ธรรมโชต ิ วิศวกรโยธา ธีรศานติ์ ธรรมโชต ิ  

10 นางสาวภูษิตา กระจ่างแสง นักวิชาการศึกษา ภูษิตา กระจ่างแสง  
11 นางกัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง นักวิเคราะห์ฯ กัญจาลักษณ์ คุ้มกลาง  
12 นายธรรมนูญ มีบุญญกิจ นายช่างโยธา ธรรมนูญ มีบุญญกิจ  
13 นายณัฐพล รักษพันธุ์ นักพัฒนาชุมชน ณัฐพล รักษพันธุ์  
14 นายกมล สุขสมเนตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ กมล สุขสมเนตร  
15 นางสาววิภาดา ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการ วิภาดา ผิวเกลี้ยง  
16 นางอนุรักษ์ บุรุษภาพ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อนุรักษ์ บุรุษภาพ  

       
       

ผู้มาประชุม           21     คน 
ผู้ไม่มาประชุม          4     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1๔     คน 
นายอัมพร  ไทยประยูร           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน กล่าวสวัสดี เมื่อสมาชิกมาพร้อม 
ประธานสภาฯ เพรียงกันในห้องประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ปากกราน (ทุกท่านในห้องประชุมสภาฯ ยืนตรง)  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 

09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลาป่วย จ านวน 3 ท่าน   
 1.  นายปรีชา มะหะหมัด ส.อบต. ม. 4 
 2.  นายพิษณุ อุบลรัศมี ส.อบต. ม. 10 
 3.  นายส าลี  แท่นรัตน์ ส.อบต. ม. 10 

  วันนี้มีสมาชิก อบต. ลากิจ จ านวน 1 ท่าน   
 1.  นายธวชั เดชเจริญ ส.อบต. ม. 1 
  

 /นายอัมพร............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.1  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 
  ด้วยถึงก าหนดระยะเวลาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               

ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564  ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
22 และข้อ 24 จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 
2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีก าหนด 15 วัน 

      
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
นายอัมพร  ไทยประยูร ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63  
 เมื่อวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2564    
  วันนั้นเรามีผู้ลาประชุม 2 ท่าน  คือ  
 1.  นายพยอม รัมมะโรจน์ ส.อบต. ม. 2 
 2.  นายสายชล สวัสด ี ส.อบต. ม. 8 
 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกท่านคงได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในรายละเอียดทุกท่านคงได้พิจารณาจุดใดที่ท่าน
คิดเห็นว่าไม่ตรงกับที่ท่านได้พูดไว้ ขอให้ท่านแจ้งในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้
เลขานุการสภาฯ ได้ท าการจดบันทึกและท าการแก้ไขแล้วแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
ทราบในการประชุมสภาครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการลดเวลาในการร่วมประชุมนะครับ 
หากทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

  ส่วนผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8 ขอเสนอให้มีการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเลยครับ ขอบคุณครับ 

 
/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ส าหรับรายงานการประชุมหากมีข้อสงสัย สามารถแก้ไขในภายหลังได้นะครับ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากรายงานการประชุมนี้ได้แจกไปล่วงหน้าแล้ว ก็ได้มีเวลาทบทวนกันเป็น

เวลาพอสมควรแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะแก้ไขไหมครับ ส าหรับรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดรับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕64 เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน  

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่รับรองรายงานการ

ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  ๒๕64 เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564   โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง  
 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 1 ท่าน 
 (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2๐ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน

การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕64 เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564   

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอัมพร  ไทยประยูร -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5............ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.1 เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2561 – 2565)  ขององค์ การบริหารส่วนต าบลปากกราน  เพิ่ ม เติ ม /

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 253 7               
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562) 

 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2 ) พิจารและให้ความเห็นชอบร่างข้ อบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนต าบล            

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 

 
 
 
 

/เมื่อแผน... 
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  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 ขอเชิญท่านฝ่ายบริหาร ชี้แจงเรื่องแผนครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันอังคาร

เราได้เรียกคณะกรรมการประชุม เพราะว่าแผนต้องเอามาเข้าสภา เมื่อเข้าสภาเสร็จ
ถึงจะน าเข้าข้อบัญญัติ ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายด้วยครับ 

 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันนี้ดิฉันจะพูด

เกี่ยวกับแผนนะคะ แผนที่ท่านได้ไปจะมีเล่มสีเหลืองที่ดิฉันแจกไปตั้งแต่แรก ซึ่งอันนี้
จะเป็นร่างแผน และส่วนในเอกสารเอ 4 ที่ดิฉันแจกให้นะคะ จะเป็นแบบสรุปนะคะ
ว่า ซึ่งในเล่มสีเหลืองจะแยกเป็นระหว่างเพ่ิมเติมแผนกับเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งจะดู
ยากนึดหนึ่ง ดิฉันก็เลยสรุปมาเป็นกระดาษเอ 4 ซึ่งในกระดาษเอ 4  จะบอกด้วยว่า
ตอนนี้โครงการของท่านมีโอกาสจะท าได้หรือไม่ได้ด้วยนะคะ เพราะว่าช่างได้ลง
ส ารวจแล้ว ข้อมูลจากพ้ืนที่ สภาวการณ์ที่เป็นจริง ๆ อยู่ในช่องหมายเหตุนะคะ อัน
นี้คือโครงการหมู่บ้าน เข้าแผนพัฒนา ปี 2565 โครงการของ 
หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ตั้ง
งบประมาณไว้ 1,435,000 บาท อันนี้คือโครงการที่จะบรรจุไว้ในปี 2565 
ทั้งหมดนะคะ อันนี้ที่ช่างไปส ารวจมา คือ อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา       บางบาล ชลประทานบางบาลนะคะ อันนี้มาจากแผนเก่านะ
คะ จากเล่มใหญ่นะคะรายการนี้อยู่ในแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 นะคะ ของปี 
2563 อยู่ในหน้าที่ 4 ข้อที่ 3 นะคะ อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนนะคะ จะ
อ้างอิงจากแผนเล่มเดิมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างท่านสามารถดูจากเล่มเหลือง
ประกอบได้เลยนะคะ ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง ส่วน 
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หมู่ที่  2 โครงการก่อสร้างลูกรัง (หลังวัดพุทไธศวรรย์ – ถังประปาหมู่ที่  2) 
งบประมาณ 275,000 บาท ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ล ารางสาธารณะ ต้องขอพ้ืนที่กับ
กระทรวงไปก่อนนะคะ เพราะว่าโครงการนี้ต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กระทรวงให้ด าเนินการได้ก่อนนะคะ โครงการนี้ เป็นโครงการบรรจุใหม่ อยู่ใน
เพ่ิมเติมแผนนะคะ สามารถดูได้จากเล่มเหลืองนะคะ  
หมู่ที่  3  โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่  3       
(ภายในหมู่บ้าน)  งบประมาณ 810,000 บาท ในช่องหมายเหตุที่ว่างคือ ไม่มีข้อ
ท้วงติงอะไรสามารถด าเนินการได้ มาจากเปลี่ยนแปลงแผนจาก  เป็นบรรจุแผนปี 
2565 เปลี่ยนแปลงเนื้องานและงบประมาณ หน้าที่  6 ข้อที่  7 อันนี้คือจะ
เปลี่ยนแปลงเนื้องานและงบประมาณอย่างเดียว 
หมู่ที่  4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(มัสยิด – คลองตะเคียน) งบประมาณ 107,000 บาท โครงการนี้ติดกับพ้ืนที่
เอกชนบางส่วนต้องไปเคลียร์กับพ้ืนที่เคลียร์กับพ้ืนที่เอกชนก่อนนะคะ อันนี้เป็น
โครงการบรรจุใหม่ ยังไม่เคยมีมานะคะ อยู่ในเพิ่มเติมแผนนะคะ 
หมู่ที่ 5 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญ
พร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายยอด  จรเสถียร) งบประมาณ 
1,570,000 บาท โครงการนี้ก็ไม่มีข้อท้วงติงจากพ้ืนที่นะคะ ก็สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ อันนี้ก็น ามาจากแผนปรับปรุงครั้งที่ 2 /2563 ในครั้งนี้เปลี่ยนแปลง
ด้านเนื้องานและงบประมาณ อยู่ในหน้าที่ 7 ข้อ 11  

 หมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 
107 – 14 (ถนนภายในหมู่ที่ 6) งบประมาณ 794,000 บาท โครงการนี้ไม่ติด
พ้ืนที่ใด ๆ นะคะ โครงการนี้มาจากเปลี่ยนแปลงแผน 5 ปีเล่มใหญ่นะคะ อยู่ใน
หน้าที่ 32 ข้อ 12 โครงการนี้เปลี่ยนแปลงเนื้องานและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 

 หมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
(ภายในหมู่บ้าน) โครงการนี้เป็นโครงการใหม่นะคะ งบประมาณ 626,000 บาท 
โครงการนี้เดี๋ยวจะขอให้ช่างไปส ารวจตรงนี้เป็นที่วัดเดิมติดตั้งที่วัด ข้อมูลตกไปนิด
หนึ่งตรงที่ต้องไปปรึกษากับทางวัดก่อน 

 หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8 (บ้านนายประยงค์ –    
บ้านนางสาวบัญญัติ) งบประมาณ 186,000 บาท โครงการนี้ติดพ้ืนที่ของกรมเจ้า
ท่าติดพ้ืนที่ของเอกชนนะคะ จะต้องไปเคลียร์พ้ืนที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ จึง
จะสามารถด าเนินการได้ โครงการนี้เปลี่ยนแปลงแผนจากเล่ม 5 ปี หน้า 33 ข้อ 
16 เปลี่ยนแปลงเนื้องานและงบประมาณนะคะ 

 หมู่ที่  9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 (ซอยนอกทุ่งนา) 
งบประมาณ 529,000 บาท โครงการนี้เป็นโครงการใหม่บรรจุในแผนเพิ่มเติม 

 หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายคลองอีบางต่อจากของเดิม) 
งบประมาณ 987,000 บาท โครงการนี้มาจากแผนเล่มใหญ่ หน้า 37 ข้อ 26 
โครงการนี้มีการปรับปรุงเนื้องานและงบประมาณค่ะ 
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 หมู่ที่ 10 โครงการเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ าแบบแชมเปญและขยาย
ระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 1,954,000 บาท อันนี้เป็นโครงการใหม่บรรจุ
ในแผนเพ่ิมเติม 

 หมู่ที่  11 โครงการติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่  11 งบประม าณ 
154,458.03 บาท โครงการนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณราคาให้นะคะ 
เป็นโครงการใหม่นะคะ โครงการนี้ถ้าด าเนินการเราจะอุดหนุนเงินให้กับไฟฟ้า 

 หมู่ที่  12 โครงการติดตั้ งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่  12 งบประมาณ 
93,097.24 บาท เป็นโครงการบรรจุใหม่ อยู่ในแผนเพิ่มเติม 

 หมู่ที่ 13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า (ซอยหลังวัดนาค) 
โดยจะมีทั้งหมด 4 จุดนะคะ งบประมาณ 2,890,000 บาท ตรงนี้เป็นที่ของ     
วัดกลาง ต้องขออนุญาตส านักพระพุทธฯ ก่อนนะคะ อันนี้มาจากเปลี่ยนแปลงแผน
จาก 2/63 อยู่ที่หน้า 41 ข้อ 40 โครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้องานและ
งบประมาณนะคะ 

 หมู่ที่  14 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 80,000 บาท 
โครงการนี้อยู่ในแผน 5 ปี หน้า 81 ข้อ 5 เปลี่ยนแปลงเนื้องานและงบประมาณ 
อันนี้เป็นในส่วนของหมู่บ้านนะคะ ก็จะมีรายงานตามนี้นะคะ 

 ส่วนในส่วนของ อบต. โครงการต่าง ๆ ที่จะขอเพ่ิมเข้ามาในแผนนะคะก็จะมี
โครงการของทางเกษตรอ าเภอนะคะ ก็จะมีโครงการขอไถกลบ โครงการหน้าที่ 4 
นะคะ แผนงานการเกษตร โครงการไถกลบและท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือย่อยสลายตอ
ซัง อันนี้เป็นโครงการของทางเกษตรนะคะ โครงการนี้อยู่ในปี 2565 งบประมาณ 
27,650 บาท เป็นโครงการจัดอบรมและสาธิตการไถกลบและท าน้ าหมักชีวภาพ 
จ านวน 1 โครงการ 

 ส่วนในส่วนของ อบต. จะขอเพ่ิมก็คือครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งเครนไฮเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ 
2,500,000 บาท โครงการนี้มีอยู่แล้วตอนปีงบประมาณปี 2563 นะคะ อันนี้อยู่
ในแผน 5 ปี หน้า 96 ข้อ 2 จะขอเปลี่ยนแปลงเนื้องานเป็นปัจจุบันนะคะ 

 ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ขอบรรจุไว้ในแผนนะคะ เป็นครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะ
และขนส่งนะคะ เป็นรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณที่ขอบรรจุไว้ในแผนปี 2565 ราคา 854,000 บาท 
ในโครงการที่ขอบรรจุไว้ในแผน ทบทวนแผนของปี 2564 เพ่ือที่จะใช้ในปี 2565 
ปีหน้าก็จะมีข้อมูลตามที่แจ้งไว้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม
คะ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  เรื่องที่ผมจะถามเป็นเรื่องที่อยากจะ

ให้แน่ใจเท่านั้นเองว่าในตัวร่างเล่มสีเหลืองนี้ ก็จะมีในหลายหัวข้อที่จะด าเนินการ
จะต้องมีการขออนุญาตสภาเพ่ืออนุมัติในการท าอีกหรือไม่ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. โครงการที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เขาชี้แจงให้

สภารับทราบ คือ โครงการนี้ที่มาแจ้งในสภา โครงการนี้เราจะน ามาเข้าข้อบัญญัติปี 
2565 ซึ่งประมาณเดือนสิงหาคม เราต้องประชุมสภาและอนุมัติข้อบัญญัติของสภา 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ดิฉันนางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดิฉันจะขอชี้แจงใน

หัวข้อนี้นะคะ การจัดท าแผน ก็คือ โครงการที่เรามีบรรจุไว้เพ่ือเราจะด าเนินการ 
โครงการไหนถ้าพ้ืนที่ สามารถด าเนินการได้  มี งบประมาณพอนะคะ จะมี
คณะกรรมการที่จะเสนอข้อบัญญัติ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติ คือ 
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนนี้จะไปสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง ที่จัดใส่ไว้ใน
ข้อบัญญัติค่ะ แล้วคณะกรรมการคณะนี้เขาก็จะประชุมกัน เพ่ือที่จะกลั่นกรองว่า
โครงการไหนจะได้ท า และดิฉันขอชี้แจงอีกนิดหนึ่งนะคะ ในการจัดท าแผนนะคะ 
โครงการที่มีอยู่ในแผนจริง ๆ แล้ว อยากจะให้เป็นพ้ืนที่ที่พร้อมท าค่ะ เพราะว่ามี
โอกาสเข้ามาในแผนแล้ว ถ้าติดเรื่องเนื้อที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการยินยอมให้ท าก็จะ
กลายเป็นว่าเป็นการไปรุกล้ าที่ของตรงนั้นเขา อย่างเช่นที่ชาวบ้านแบบนี้เราท าไม่ได้
นะคะ ที่ของราชการส่วนอ่ืน ๆ เช่นกรมชลประทานแบบนี้เราไปท าโดยไม่ขอ
อนุญาตเขาไม่ได้ค่ะ จริง ๆ แล้วโครงการในแผนอยากจะให้เป็นโครงการที่มีเนื้อที่
พร้อมที่จะท าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ยังไม่ตรงประเด็นนะครับ คือเขาถามว่าเล่มนี้จะต้องเอาเข้าสภาแล้วยกมือรับรอง 
ประธานสภาฯ หรือเปล่า เวลาพิจารณาใส่แผนลงไปนี่ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสุพจน์  ศรีสวย ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด อันนี้เป็นกระบวนการในการจัดท าแผน

เฉย ๆ นะครับ โครงการที่น าเอาเข้ามาวันนี้ เพียงเพ่ือเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี เท่านั้นเอง ส่วนในการที่จะน าเข้ามาท าอีกทีหนึ่งในช่วงการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือขอจ่ายขาดเงินสะสมก็น าเข้าสภาอีกรอบหนึ่ง อัน
นี้เพียงแค่ว่าขอความเห็นชอบเพ่ือให้โครงการเหล่านี้บรรจุเข้ามาในแผนปี 2565 
เท่านั้นเองครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร คือแผนตรงนี้เขารับรองไว้ เพ่ือเขาน าไปบรรจุในปี 2565 พอถึงเวลาเขาก็หยิบ 
ประธานสภาฯ ขึน้มาท าได้เลย ถ้าหากเราไม่มีแผนเราก็ไม่สามารถท าอะไรได้ 
 ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ค่ะ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 13  เมื่อสักครู่ที่คุณกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง 

อธิบายว่าโครงการไหนพร้อมก็จะหยิบท าได้เลย อย่างหมู่ที่ 13 ท าอย่างไรจะพร้อม
เมื่อเป็นพ้ืนที่วัด เห็นตามเอกสารเขียนมาว่าต้องขออนุญาต ใครจะเป็นคนขอ ถ้าจะ
ให้พร้อมก็ต้องขอไว้เลยใช่ไหมคะท่านประธาน และพอถึงเวลาก็บอกว่าท าไม่ได้อีก
แล้ว แล้วอย่างนี้ของหมู่ที่  13 จะท าอย่างไรเมื่อหมายเหตุไว้อย่างนี้  ขอเชิญ              
ฝ่ายบริหารตอบด้วยค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. โครงการของหมู่ที่ 13 นะครับ เราท า

หนังสือไปถึงส านักพุทธ เขาก็ชี้แจงมา ถ้าเป็นงบประมาณของ อบต. เราต้องไปขอ
อนุญาตส านักพุทธ เคยเสนอไปแล้วเขาก็ชี้แจงมาว่าถ้าทางท้องถิ่นมีงบประมาณเขา
ก็จะอนุญาตให้ครับ เคยท าเรื่องไปปรึกษาก่อนหน้านั้นเกิดน้ าท่วมตรงหน้าบ้านกุ้ง 
ฝนตก น้ าท่วม น้ าออกไม่ได้ ก็เลยต้องไปล้างท่อและดูดน้ าออกก็เลย ว่าจะท า
อย่างไร แล้วเป็นที่ของส านักพุทธ ซึ่งผมก็ไปคุยกับ ผอ.จังหวัด ผอ.บอกว่าเป็นที่ของ
วัด แต่วัดเก็บเงินค่าเช่ากับชาวบ้าน แต่ทางส านักพุทธไม่มีรายได้แต่ถ้าเราน า
งบประมาณโดยไม่เก่ียวกับส านักพุทธ เขาน่าจะโอเค ครับ 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ค่ะ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 13 ท่านประธานคะ ตกลงคืออย่างไรกันแน่ที่

ท าไม่ได้ ท าไม่ได้เพราะเราไม่มีงบ หรือว่าขออนุญาตไม่ได้ เมื่อสักครู่บอกมาแล้วว่า
ขออนุญาตได้แต่เราต้องมีงบเอง แต่เวลาบอกกับชาวบ้านก็ไม่ได้บอกแบบนี้ บอกว่า
ต้องขออนุญาต สรุปแล้ววันนี้คือว่าต้องไปขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องมีงบก่อน หรือ
ว่ายังไงคะ สรุปแล้วจะได้ท าไหมคะหมู่ที่ 13 ไม่เคยได้ท ามาเลยแต่ไม่เคยพูดเรื่องไม่
มีงบ พูดแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้ แต่เมื่อสักครู่ทางฝ่ายบริหารบอกว่าขออนุญาตได้
แล้วใช่ไหมคะท่านประธาน 

 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. คือว่าผมได้ไปปรึกษาเขากรณีนี้ เขาก็แจ้ง

ว่าที่จริง ทางรายได้กับชาวบ้านที่วัดเก็บนั้นไม่ได้เข้าส านักพุทธ ถ้าชาวบ้าน
เดือดร้อน โดยที่ไม่เก่ียวกับงบประมาณของส านักพุทธเขาก็จะอนุญาต 

 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ท่านประธานคะ  ถามอีกทีนะคะ ตกลงงบประมาณท่ีใช้จะต้องใช้ของส านักพุทธ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 หรือว่า อบต. คะ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร ของ อบต. ครับ 
นายก อบต.  
 
นายอัมพร  ไทยประยูร อยากทราบว่าทางส านักพุทธอนุญาตมาหรือยัง มีหนังสือมาหรือยัง 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร ยังครับ เพราะงบตอนนี้ของเราไม่มี แต่ตอนนี้ของเรามีโครงการเดี๋ยวพอมีโครงการ 
นายก อบต. คณะกรรมการแผนเข้าไปนี่ ผมก็จะท าหนังสือไปถึงส านักพุทธอีกทีหนึ่ง โครงการนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองว่าได้ ผมก็ท าหนังสือไปถึงส านักพุทธ รอให้เขาออกหนังสือ
อนุญาตมาครับผม 
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นางนารี  วงศ์สิงห์ เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงแต่ว่างบประมาณส านักพุทธ งบประมาณส านักพุทธ แต่ในเมื่อ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 งบประมาณของเรา ท่านก็ควรที่จะขออนุญาตไว้เลย ยังไงก็ต้องมีงานให้หมู่ที่ 13 

ต้องท า เพราะหมู่ที่ 13 ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน จะมาอ้างว่าวัดกลางอะไร ถึงเวลา
ท่านท าใบอนุญาตไปก่อนค่ะ ขออนุญาตก่อนค่ะ ตรงไหนไม่ได้ค่อยมาแก้ไขไม่ใช่พอ
ถึงเวลาขอไม่ได้ ขอไม่ได้ งบก็ไม่ยอมให้หมู่ที่ 13 สักที เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะ
ท่านประธาน ให้ท่านท าใบขออนุญาตติดขัดตรงไหนเราจะได้แก้ไขทันเพราะว่า
งบประมาณหมู่ที่ 13 ไม่ค่อยได้ท าเลย เพราะว่าอย่างที่ดิฉันเคยบอกอยู่ในที่วัดเสีย
ส่วนใหญ่ เอะอะท่านก็อ้างท าไม่ได้ พองบประมาณเข้ามา งบตกไป ท าไม่ได้ ยังมีอีก
จุดหนึ่งตรงสนามเปตองก็อ้างปัญหาอะไรก็ไม่รู้ ก็ไม่ได้ท า งานไม่เคยได้ท าเลยนะคะ
หมู่ที่ 13 เพราะฉะนั้นฝากเลยนะคะว่าท่านขออนุญาตให้เลย ติดขัดปัญหาอะไรจะ
ได้ชี้แจง ไม่ใช่ว่าโยน ไม่รู้ว่าไปตรงไหนแน่ เดี๋ยวไปส านักพุทธ เดี๋ยวไปงบประมาณ 
เดี๋ยวไปเจ้าอาวาสวัดกลาง เพราะฉะนั้นท่านท าเรื่องเลยค่ะ ขอตามแผนเลย 
ไม่อย่างนั้นเข้าแผนหมู่ที่ 13 ก็เสียเปรียบสิ เข้าแผนแล้วไม่ได้ท า ใช่ไหมคะท่าน
ประธาน เข้ามาแล้วก็มาอ้างว่าโน่น นี่ เวลาอธิบายชาวบ้านก็อธิบายให้ถูกด้วยนะคะ
ท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องแผนล าดับที่ 1 ก็อยากให้ท าทุกโครงการเพราะว่ารับปากชาวบ้านไว้แล้ว  
ประธานสภาฯ อันดับที่ 1 ส าคัญส าหรับหมู่บ้านทุกหมู่ รับปากกับชาวบ้านว่าเป็นอันดับที่ 1 เวลา

ประชาคม ก็อยากให้ได้ท าทุกแผน ไม่อยากให้ตกไปนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ ท่าน
นายก เรื่องนี้  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ค่ะ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ที่  13 แล้วยังไงดิฉันจะเข้ามาติดต่อสอบถาม

เรื่อย ๆ นะคะว่าได้ด าเนินการขอหรือยัง ตามแผนที่เราได้ลงไว้ เราต้องขออนุญาต
ไว้เดี๋ยวก็ว่าไม่ได้ขออนุญาตอีก ใช่ไหมคะท่านประธาน ขอบคุณมากค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ก็ติดตามกันด้วยนะครับ ตามแผนของแต่ละหมู่ด้วยนะครับ บางครั้งอาจตกหล่นได้ 
ประธานสภาฯ นะครับ มีท่านใดจะซักถามเรื่องแผนอีกหรือไม่ครับ  
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑ )  สมาชิกสภาองค์ การบริห ารส่ วนต าบลปากกราน  ท่ าน ใด เห็ นชอบ              

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากกราน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 

 
/2) สมาชิกสภา... 
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 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลปากกราน ท่ านใดไม่ เห็นชอบ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากกราน เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.2  เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2564  
 ข้อกฎหมาย 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

 ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอเพ่ือ
ทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 จ านวนทั้งสิ้น 129,000 บาท 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 129,000 บาท 
 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ 88,000 บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 

46,100 บาท 
 

/เพ่ือจ่ายเป็นค่า... 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ส าหรับส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        
ปากกราน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 46,100 
บาท เป็นเงิน 46,100 บาท 

 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
 2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000    

บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 

 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

 5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
   ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 8. ค่าติดตั้ งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
  (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
   ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
  (๓) ชนิดติดผนัง 
   ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
  
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 69,640 บาท ขอโอน
ลดจ านวน 46,100 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 23,540 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
 
 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องของการขออนุมัติโอนงบประมาณ

เพ่ือมาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู คือจะน ามา
ติดตั้งในห้องส านักปลัด เพราะว่าเครื่องปรับอากาศตัวเก่าเสียบ่อยมาก ใช้มา 10 ปี
แล้วซ่อมไม่คุ้มครับ ก็เลยต้องขอความกรุณาจากสภา ขออนุมัติงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ครับ  

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 46,100 
บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 
46,100 บาท  โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 
 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) ตั้งจ่ายไว้ 46 ,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ      
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ส าหรับส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 46,100 บาท เป็นเงิน 46,100 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 5,900 บาท 
ประธานสภาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 

5,900 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท ส าหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณลักษณะดังนี้ 

 - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 
 

/- ปรากฏในแผน... 
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 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,489,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 762,950 บาท ขอโอนลดจ านวน 5,900 บาท 
หลังโอนลดคงเหลือ 757,050 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

อันนี้เป็นของกองคลัง จากการสอบถามข้อมูล จะน าไปเก็บเอกสารในห้องจัดเก็บ
รายได้ ห้องที่พ่ีรักษ์กับน้องนุ่นเขานั่งอยู่ มีเอกสารเยอะก็เลยจ าเป็นจะต้องขอจัดซื้อ
ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร เพ่ิมอีก 1 ตู้ ครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ เกี่ยวกับการจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 5,900  
ประธานสภาฯ บาท ห้องจัดเก็บรายได้ ห้องท่ีจัดเก็บภาษีครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 5,900 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 ปรากฏว่ามสีมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 5,900 บาท  โปรดยกมือรับรอง
ด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจ่ายไว้ 5,900 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 
บาท เป็นเงิน 5,900 บาท ส าหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
 
 
 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร 3) ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ 6,000 บาท  
ประธานสภาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 200 W * 100 D * 75 H cm. 

จ านวน 1 ตัวราคาตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ส าหรับกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,489,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 757,050 บาท ขอโอนลดจ านวน 6,000 บาท 
หลังโอนลดคงเหลือ 751,050 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 

อันนี้ก็เป็นของกองคลังเหมือนกัน ทางผู้อ านวยการกองคลังก็ชี้แจงมาว่าเขาต้องการ
จะได้โต๊ะเอนกประสงค์สักตัวหนึ่งมาใช้ในกิจการทั่วไปของกองคลัง เพราะว่าเรามี
หน่วยรับตรวจ พอมีหน่วยตรวจจากภายนอกเข้ามา เช่น สตง. เข้ามา ทางจังหวัด
เข้ามา แล้วไม่มีโต๊ะมีแต่โต๊ะขาว อยากได้โต๊ะเอนกประสงค์ที่เป็นโต๊ะตัวเดียวที่รับ
การประเมินได้เลย อันนี้เป็นค าชี้แจงของกองคลังครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ โต๊ะเอนกประสงค์ส าหรับกองคลัง  ราคา  
ประธานสภาฯ 6,000 บาท 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ 6,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ 6 ,000 บาท  โปรดยกมือรับรอง
ด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             
อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 200 W * 100 D * 75 H cm. จ านวน 
1 ตัวราคาตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ส าหรับกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 4) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับหัวหน้าส่วนราชการ  
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายไว้ 7,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับหัวหน้า    

ส่วนราชการ จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
(กองคลัง 1 ตัว) (กองช่าง 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - เก้าอ้ีบุนวม 
 - มีพนักพิงหลัง 
 - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
 - มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,489,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 751,050 บาท ขอโอนลดจ านวน 3,500 บาท 
หลังโอนลดคงเหลือ 747,550 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,349,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลด
คงเหลือ 853,053 บาท ขอโอนลดจ านวน 3,500 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 
849,553 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับ

หัวหน้าส่วนราชการ กรณีการขออนุมัติซื้อ ของกองคลัง กับกองช่างนะครับ ส าหรับ
กองคลังนี่เหมือนกับว่ายังไม่เคยซื้อ ส าหรับกองช่างนี่เคยซื้อมาหลายปีแล้ว ตอนนี้
มันช ารุด เสื่อมสภาพแล้วเลยมีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อมาทดแทนของเดิมครับ 

 
/นายอัมพร... 



19 
 

 

นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ จัดซื้อเก้าอ้ี 2 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งจ่ายไว้ 
7,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง   
๒๐ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
ตั้งจ่ายไว้ 7,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ   
ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ ตั้งจ่ายไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลระดับหัวหน้า ส่วนราชการ จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท (กองคลัง 1 ตัว) (กองช่าง 1 ตัว) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ 
ประธานสภาฯ ตั้งจ่ายไว้ 8,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ 

จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท (ส านักปลัด 2 
ตัว) (กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ 1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - เก้าอ้ีบุนวม 
 - มีพนักพิงหลัง 
 - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
 - มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
 
 
 
 

/-ปรากฏในแผน... 
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 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้ งจ่ายไว้ 
160,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 23,540 บาท ขอโอนลดจ านวน 
4,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 19,540 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,489,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 747,550 บาท ขอโอนลดจ านวน 2,000 บาท 
หลังโอนลดคงเหลือ 745,550 บาท 

 
 - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
พนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 630,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 361,520 
บาท ขอโอนลดจ านวน 2,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 359,520 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด อันนี้เป็นการจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ ก็มีในหลายส่วนเลยที่ต้องจัดซื้อมาเพ่ือทดแทนของเดิม 
ส านักปลัดก็จะขอจัดซื้อ 2 ตัวนะครับ กองคลัง 1 ตัว กองการศึกษา 1 ตัว ใช้มา
หลายปีแล้ว น้ าหนักแต่ละคนก็เพ่ิมขึ้น เก้าอ้ีก็รองรับน้ าหนักไม่ไหวนะครับ 
จ าเป็นต้องซื้อมาทดแทนนะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ จัดซื้อเก้าอ้ี 4 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท เป็น 
ประธานสภาฯ ของส านักปลัด 2 ตัว กองคลัง 1 ตัว กองการศึกษา 1 ตัว  
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ  ตั้งจ่ายไว้ 8,000 
บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ ตั้งจ่ายไว้ 
8,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
/3) สมาชิกสภา... 
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 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบลสาย          
ผู้ปฏิบัติการ ตั้งจ่ายไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลสายผู้ปฏิบัติการ จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 8,000 บาท (ส านักปลัด 2 ตัว) (กองคลัง 1 ตัว) (กองการศึกษาฯ    
1 ตัว) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 6) ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่าย 
ประธานสภาฯ เป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ขนาด 99.2 W * 31.1 D * 

176.2 H cm. จ านวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
ส าหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

 
 - ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,489,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลดคงเหลือ 745,550 บาท ขอโอนลดจ านวน 15,000 บาท 
หลังโอนลดคงเหลือ 730,550 บาท 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัติซื้อตู้เหล็กเก็บ

เอกสารไปแล้ว 1 ตู้ แต่ว่าไม่พอ อันนี้ก็น าไปไว้ที่จุดเดิมคือห้องจัดเก็บรายได้ แต่ว่า
จะเป็นชั้นส าหรับวางแฟ้ม ส าหรับใส่แฟ้มเข้าไป อันนี้จะเอาไว้ใช้เก็บแฟ้มที่เราจะ
เอาไว้ใช้งานบ่อย ๆ โดยไม่ต้องเปิด ไม่มีประตูปิด เปิด อันนี้ทางกองคลังเขาขอมา  
3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ส าหรับจัดเก็บเอกสารของงานจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ นะครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ จัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จ านวน  
ประธานสภาฯ 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
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 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ
จัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ตั้งจ่ายไว้ 15 ,000 บาท โปรดยกมือรับรอง
ด้วยครับ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 

 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ตั้งจ่ายไว้ 15,000 บาท  
โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ตั้งจ่ายไว้ 15,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ขนาด 99.2  W * 
31.1 D * 176.2  H cm. จ านวน 3 ตู้  ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท ส าหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 41,000 บาท 
ประธานสภาฯ 1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตั้งจ่ายไว้ 41,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ส าหรับงานประปาและงานถนนของ  

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
41,000 บาท เป็นเงิน 41,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
 - มีระบบสตาร์ทกุญแจไฟฟ้า 
 - ก าลังเครื่องยนต์ 13 HP 
 - ความเร็วรอบการตัด 3,600 RPM 
 - กว้าง 21” ยาว 42” สูง 35” 
 - ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 6.1 ลิตร 
 - ถังบรรจุน้ า 35 ลิตร 
 - ขนาดใบตัด 14” – 20” 
 - เส้นผ่าศูนย์กลาง x หนา 14” – 20” x 3.0 – 10 มม. 
 - ตัดได้ลึก 3 – 6.2 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดของใบตัด 
 - ปรับระดับขั้นลงได้ มีโช๊คช่วยเบาแรง 
  
 
 
 

/- ปรากฏในแผน... 
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 - ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,349,000 บาท งบประมาณก่อนโอนลด
คงเหลือ 849,553 บาท ขอโอนลดจ านวน 41,000 บาท หลังโอนลดคงเหลือ 
808,553 บาท 

 ขอเชิญกองช่าง ครับ 
 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขอชี้แจงเรื่องเครื่องตัด

คอนกรีตนะครับ เครื่องตัดคอนกรีตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี
แล้วนะครับ ท าให้เครื่องยนต์มีก าลังลดลงเวลาตัดคอนกรีตนี่จะท าให้ใบติดถนนนะ
ครับ ติดถนนอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับอาจจะท าให้ใบแตกหักได้ ซึ่งอาจจะเป็น
อันตรายต่อผู้ที่ใช้เครื่องตัดคอนกรีตได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์เป็น
เครื่องซาตาริ เวลาช ารุดหาอะไหล่ที่จะเปลี่ยนนั้นยากมาก ซึ่งไม่เหมือนกับยี่ห้อของ
ฮอนด้าที่ จะมีอะไหล่อยู่ทั่ ว ไปนะครับ  จึ งขอให้ จัดซื้ อเครื่องใหม่ด้วย ครับ                
ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ เรื่องการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตั้งจ่ายไว้  
ประธานสภาฯ 41,000 บาท 
 ขอเชิญคุณจรัญ  เจริญวัย ครับ 
  
นายจรัญ  เจริญวัย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผมนายจรัญ  เจริญวัย สมาชิกหมู่ที่ 14  อยากจะทราบว่าที่จะซื้อนี้จะซื้อยี่ห้อ            

ฮอนด้าเลยหรือเปล่าครับ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร คือทางสมาชิกก็อยากท่ีจะให้ได้ของที่ดี แพงหน่อยก็ไม่เป็นไร คือต้องการที่จะให้ 
ประธานสภาฯ ได้ของที่ด ีๆ ไปใช้งานครับ 
 ขอเชิญกองช่าง ครับ 
 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขออนุญาตชี้แจงครับ คือใน

ระเบียบครุภัณฑ์จะระบุยี่ห้อไม่ได้ เหมือนเป็นการล๊อคสเปคครับแต่เวลาซื้อเราซื้อ
ไดค้รับราคานี้คิดไว้แล้ว คิดของยี่ห้อฮอนด้าเอาไว้แล้วครับ 

 
 
 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร เน้นของฮอนด้าหน่อยแล้วกันถ้าหากว่าระบุสเปคไม่ได้ เราต้องการน าไปใช้งาน 
ประธานสภาฯ ก็ให้มียี่ห้อหน่อย เรื่องราคาไม่ได้ว่าอะไร ของแพงก็ต้องดี และใช้งานก็ดี ไม่ต้องซ่อม

บ่อยด้วย มีสมาชิกท่านใดซักถามเรื่องนี้ไหมครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตั้งจ่ายไว้ 41,000 บาท โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  
 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่อนุมัติ โอน

งบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตั้งจ่ายไว้ 41,000 บาท โปรดยกมือรับรอง
ด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

อนุมัติโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ตั้งจ่ายไว้ 41,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ส าหรับงานประปาและงานถนนของ        
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
41,000 บาท เป็นเงิน 41,000 บาท 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร 5.3 เรื่อง ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กรณี 
ประธานสภาฯ ประชาชนต าบลบ้านป้อม ราย นางสาวศิริพร ชีวเลิศ พักอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่

ที่ 10 ต าบลบ้านป้อม ขออนุญาตใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากกราน เนื่องจากน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมไม่
เพียงพออยู่ปลายสายน้ าไหลน้อย มีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจากน้ าประปาไหลสะดวกกว่า 

 ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลหรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อ
ได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ศรีสวย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ผมนายสุพจน์  ศรีสวย หัวหน้าส านักปลัด อันนี้เป็นกรณีของประชาชน ต าบล         

บ้านป้อม มาขอใช้น้ าของ อบต.ปากกราน เรา ซึ่งเป็นการให้บริการนอกเขตของเรา 
จึงต้องน าเข้าสภาเพ่ือให้ความยินยอม กรณีนางสาวศิริพร  ชีวเลิศ  จริง ๆ แล้ว
บ้านเลขท่ี 111 หมู่ที่ 10 นี่ เคยขอมาแล้วครั้งหนึ่ง ชื่อนายกร ณ ล าเลียง น่าจะจ า
ได้ พอขอความยินยอมไปแล้ว นายกรไม่ได้มาขอใช้น้ าประปาเรา รู้สึกว่าจะไปต่อ
เองหรืออย่างไรนี่แหละ ไม่ได้มาติดต่อขอน้ าประปาจากเรา พอหลังจากนั้นเขาก็ขาย
ต่อให้กับนางสาวศิริพร ชีวเลิศ นางสาวศิริพร ก็เลยมาขอความยินยอมจากเราอีก
ครั้งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเป็นบ้านเลขที่ 111 แต่เป็นเจ้าของใหม่ เขาก็มาขออนุญาต
จากเราและก็ให้ทางสภาพิจารณาให้ความยินยอมครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร สมาชิกท่านใด จะพิจารณาเช่นไรครับ ยินยอมหรือไม่ยินยอม สามารถซักถามได้ 
ประธานสภาฯ เลยครับ เขาก็เสียค่าน้ าให้เราปกตินี่แหละ ไม่ได้ใช้น้ าฟรี แต่ต้องผ่านสภา 
 ขอเชิญคุณธรรมนูญ  มีบุญญกิจ ครับ 
 
นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ขออนุญาตชี้แจงครับ คือ 

บริเวณที่เขามาขอใช้น้ า คือ บริเวณแถววัดกระช้าย บริเวณโรงไม้ที่เป็นโรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ ตรงข้ามกับบ่อนไก่ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณประเสริฐ  การีซอ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายประเสริฐ  การีซอ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ผมนายประเสริฐ  การีซอ สมาชิกหมู่ที่ 4  ก็อยากจะทราบว่าการที่มีผู้ใช้บริการของ

เรา ท่านพิจารณาหรือยังครับว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับรายได้ที่ได้รับมาคุ้มค่ากันหรือ
เปล่า มันไม่ได้เป็นสายผ่านนะครับ เราจะต้องลงทุนท่อเองหรือเปล่าต้องลงทุนอีก
เท่าไหร่ และถ้าหากไปกลางทุ่งแบบนี้เราต้องเดินท่อเมนต์ใหม่ไปให้เขาหรือเปล่า 
เราไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่าไหร่ ถือว่าเป็นรายได้ของ อบต. ถ้าหากว่าเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่ารายได้ผมก็ว่าไม่โอเคนะครับ ขอบคุณครับ 

  
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณธรรมนูญ  มีบุญญกิจ ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผมนายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผมขอชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่าย

ครับ เขาจะไม่ ได้จ่าย เองทั้ งหมดนะครับ ที่จะต่อท่อประปา  อบต. ไม่ได้ ใช้
งบประมาณของ อบต. นะครับ เป็นงบประมาณที่ต่อเข้ามาครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เขาขอใช้น้ าอย่างเดียว เขาติดตั้งเอง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดยินยอมท ากิจการนอก

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีประชาชนต าบลบ้านป้อม ราย นางสาวศิริพร 
ชีวเลิศ พักอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านป้อมขออนุญาตใช้น้ าประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจากน้ าประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป้อมไม่เพียงพออยู่ปลายสายน้ าไหลน้อย มีความประสงค์ขอใช้
น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจากน้ าประปาไหลสะดวก
กว่า โปรดยกมือรับรองด้วยครับ  

 ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง ๒๐ ท่าน 
 
 ๒)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ท่านใดไม่ยินยอมท ากิจการ

นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีประชาชนต าบลบ้านป้อม ราย นางสาว
ศิริพร ชีวเลิศ พักอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่  10 ต าบลบ้านป้อม ขออนุญาตใช้
น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจากน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป้อมไม่เพียงพออยู่ปลายสายน้ าไหลน้อย มีความประสงค์ขอ
ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจากน้ าประปาไหล
สะดวกกว่า โปรดยกมือรับรองด้วยครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 

 
 ๓)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลปากกราน ท่านใดงดออกเสียง         

โปรดยกมือรับรองด้วยครับ (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
มติที่ประชุม -  มี มติ ด้ ว ยค ะแน น เสี ย งข้ า งม าก  2 ๐  เสี ย ง  งด ออก เสี ย ง  1  เสี ย ง             

ยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีประชาชนต าบลบ้าน
ป้อม ราย นางสาวศิริพร ชีวเลิศ พักอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้าน
ป้อม ขออนุญาตใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน เนื่องจาก
น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมไม่เพียงพออยู่ปลายสายน้ าไหล
น้อย มีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
เนื่องจากน้ าประปาไหลสะดวกกว่า 
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นายอัมพร  ไทยประยูร นี่ถือว่าเป็นความเอื้อเฟ้ือต่อบ้านใกล้เรือนเคียง 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอัมพร  ไทยประยูร 6.1  ข้อราชการของส่วนราชการในพื้นที่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ ครับ 
 
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน 
รองปลัด อบต. ดิฉันนางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์  รองปลัด อบต. เรื่องการรณรงค์สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 คือ ทีมคณะกรรมการป้องกันโรค อย่าเพ่ิง
โยนให้ อสม. นะคะ เพราะว่าเราเป็นคณะกรรมการป้องกันโรคทุกคน เพราะฉะนั้น
เขาก็ขอให้เราไปร่วมรณรงค์กับเขา ไม่ได้ว่าให้เราไปรับผิดชอบนะคะ ที่ดิฉันแจก
เอกสาร คือ พรุ่งนี้จะมีเอกสารนี้ไปยังหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนที่จะต้องสอบถาม คือจะ
ถามว่ารับวัคซีนหรือไม่รับ มีความประสงค์หรือไม่ประสงค์รับวัคซีน วัคซีนตัวนี้เป็น
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เนื่องจากว่าที่ส ารวจรอบแรกนะคะ ที่ทาง อสม. ส ารวจไป 3 
รอบนะคะ ผิดแบบก็เลยต้องท าใหม่ ก็คือให้รณรงค์แบบเคาะประตูบ้านเหมือนเดิม 
เคาะประตูบ้าน คือ สอบถาม ทั้งนี้ ทั้งนั้น เราไม่ได้บังคับว่าคุณจะฉีดหรือไม่ฉีด ก็
คือแค่ถามความประสงค์ เขาจะได้รู้ข้อมูลจริง ๆ แล้วเขาอยากให้ทุกคนฉีด 
เนื่องจากวัคซีนฉีดเพ่ือป้องกันเหมือนตอนเด็ก ๆ เราพาลูกไปฉีดวัคซีนน้องเขาก็
ไม่ได้เป็นโรค แต่ก็ต้องไปฉีดเพ่ือป้องกัน และวัคซีนตัวนี้ก็เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่
จะส ารวจที่ดิฉันแจกให้ บ้านหนึ่งจะได้ 2 แผ่น คือส ารวจข้อมูลของผู้สูงอายุ เป็น
แบบ 3 ที่อยู่ด้านหลังเป็นส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรค คือ จะเขียนชื่อ 
นามสกุล อันนี้คือ อสม. เขาเป็นคนท าเราแค่ไปร่วมกับเขา เราแค่ไปช่วยเขาอาจไป
ลงพ้ืนที่ด้วย เพราะจะมีเอกสารที่ชาวบ้านเขาจะได้ คือจะท าอย่างไร โน้มน้าวเขา
อย่างไรให้ฉีดวัคซีน คือ เขาต้องการให้เราฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันภาพรวม เมื่อวานที่
เขามาประชาสัมพันธ์ให้ ก็คืออยากให้รณรงค์ให้ไปรับวัคซีนกันทุกคน โดยในข้อมูล
จะบอกมาเลยว่าคุณเป็นโรคอะไร เขาจะไปประมวลผลและนัดมาอีกทีค่ะ ตอนนี้จะ
เริ่มฉีดที่อายุ 60 ก่อน และกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรค คนมีโรคอายุไม่ถึงก็ฉีดได้ค่ะ หมอ
เขาดูแลอย่างดีค่ะ อยู่ในความดูแลของหมอค่ะ พระนครศรีอยุธยา ฉีดที่โลตัส
อยุธยาพาร์ค เขาจะมีจุดฉีดที่เดียวเท่านั้น แต่เป็นของโรงพยาบาลแต่ไปตั้งศูนย์ที่
โลตัส อย่างอายุ 83 ปี จะฉีดวัคซีน เขาจะต้องดูอีกว่าจะมีวิธีการอย่างไร คนที่อายุ
สูงไม่สามารถไปได้ก็จะดูอีกทีนะคะว่าจะท าอย่างไร การฉีดวัคซีนมันเป็นวาระ
แห่งชาติเมื่อไม่นานมานี้ ก็คือว่าทุกคนต้องฉีดนั่นแหละ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะมีความ
พร้อมที่จะฉีดเมื่อไหร่ วัคซีนมีอยู่ 4 – 5 ตัว ตัวนี้ใช้กัน 165 ประเทศทั่วโลก ของ
แอสตร้าเซเนก้า อัตราการตายหนึ่งล้านคนตายห้าคน ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวก
เราที่จะต้องไปชี้แจง โดยมีนายกเป็นประธาน พรุ่งนี้เริ่ม 8.30 น. แล้วถ้าอย่างไร 
แต่ละหมู่เขาจะนัดจุดมากันอีกทีหนึ่ง แล้วดิฉันจะให้หัวหน้าส านักปลัดลงไลน์กลุ่ม 
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นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ ไปให้ หมู่ใคร หมู่มัน โดย อสม. เขาจะเป็นคนน าและก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.         
รองปลัด อบต. ไปด้วย และก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเมื่อวานเขาก็รับรู้แล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก และ อบต. ค่ะ และพนักงานประจ าหมู่ เวลาส ารวจนะคะ แผ่น
แรกเป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป บวกกับโรค 7 โรค 

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 3. โรคไตวายเรื้อรัง 
 4. โรคหลอดเลือดสมอง 
 5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา 
 6. โรคเบาหวาน 
 7. โรคอ้วน 
 แล้วก็ติ๊กมาว่าเป็นโรคอะไรตามช่อง แต่อันนี้ อสม. เขาจะรู้เราเพียงแค่ไปร่วมแจก

ค่ะ รณรงค์ และโน้มน้าวให้เขารับวัคซีน อันนี้เป็นการป้องกันลดความรุนแรงของ
โรค ถ้าเป็นโควิด ฉีดวัคซีนแล้วความรุนแรงไม่ถึงตาย ลดการเสียชีวิตประมาณนั้น 
รัฐบาลรับผิดชอบถ้าตายรับ 400,000 บาท ถ้าหากพิการ 200,000 บาท และมี
ค่ารักษา 100,000 บาท ถ้าเขารับวัคซีนที่อ่ืนก็ให้เขียนไว้เลยว่ารับวัคซีนที่ไหน มี
ช่องอยู่นะคะว่าสถานที่รับวัคซีน ถ้าเขารับแล้วก็ส ารวจว่าเขารับที่ไหน เขา
ล งท ะ เบี ย น ไว้ แล้ ว เราก็ ส ารวจข้ อมู ล ม า  ตอน นี้ เข าก็ จ ะ ได้ รู้ ว่ าอ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา ไปกี่คนแล้ว ไปลงทะเบียนแล้วกี่คน เหลืออีกกี่คนที่ยังไม่ได้ฉีด 
และมีความประสงค์ที่จะฉีดกี่คน ไม่ฉีดกี่คน คือวัคซีนเขาไม่ได้ให้มาเลยเขาก็จะต้อง
ดูข้อมูลเราก่อน ไปขอจากส่วนกลางมาใครไม่ฉีดก็ต้องเซ็นค่ะ หมายถึงว่าก็ต้องเซ็น
รับรองให้เขาว่าเราไม่ฉีด ประสงค์ที่จะไม่ฉีดก็ไม่ฉีด คือ เขาต้องการให้ฉีดเยอะ ๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันโรค ในเรื่องของเวลาและสถานที่จะให้เขาลงในไลน์กลุ่มของ
สมาชิกอีกทีหนึ่ง ว่าที่ไหนนะคะ อีกแผ่นหนึ่งส าหรับอายุ 18 – 59 ปี  

 หมู่ที่ 1 นัดพบหน้าบ้านลุงเสริฐ 
 หมู่ที่ 2 นัดพบหน้าบ้านสมแตง 
 หมู่ที่ 3 นัดพบหน้าวัดช้าง 
 หมู่ที่ 4 นัดพบบ้านประธาน อสม. 
 หมู่ที ่5 นัดพบโค้งดินเหนียว 
 หมู่ที่ 6 นัดพบศาลากลางบ้าน 
 หมู่ที่ 7 นัดพบลานกีฬาออกก าลังกาย 
 หมู่ที่ 8 นัดพบอาคาร กศน. 
 หมู่ที่ 9 ยังไม่ได้แจ้ง 
 หมู่ที่ 10 นัดพบบ้านผู้ใหญ่นิตย์ 
 หมู่ที่ 11 นัดพบหน้าร้านค้าข้าวชุมชน 
 หมู่ที่ 12 นัดพบหน้ามัสยิดอะมาดียะ 
 หมู่ที่ 13 นัดพบบ้านผู้ใหญ่ต่าย 
 หมู่ที่ 14 นัดพบบ้านก านัน 

/นางสาวสุนทรี... 



29 
 

 

นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ ส ารวจเฉพาะอายุ 18 – 59 ปี เด็ก ๆ ไม่ต้องนะคะ ส าหรับวัคซีนตัวนี้ยกเว้น  
รองปลัด อบต. คนท้องกับเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 18 ปี เขายังไม่รับรองให้ฉีด 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  ในวาระอ่ืนนี้ ผมจะพูดในเรื่องของใบ

ค าร้องที่เราเขียนอยู่ว่าในหมู่บ้านของเรานี้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราต้องการให้ทาง 
อบต. เข้าไปแก้ไขก็จะมีใบค าร้องอยู่แต่เท่าที่ผมรู้ใบค าร้องมีการเปลี่ยนแบบฟอร์ม
ใหม่น่าจะประมาณ 2 เดือนได้ ที่ผมจะพูดก็คือผมเจอปัญหา ปัญหาที่เกิดจาก
หมู่บ้านของผมเองก็คือหมู่ที่ 8 ผมจะไล่เหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่า ในวันนั้นเกิดเหตุ
ไฟฟ้าช็อตที่โคมไฟเสา ที่เป็นไฟแสงสว่าง ผมได้ติดต่อไปหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่าน
นายก รองนายก พอดีผมติดต่อท่านรองส าลีได้ และได้คุยกัน ท าให้เกิดอารมณ์ขุ่น
มัวหลาย ๆ อย่าง ก็เลยไม่ได้รับการแก้ไข จนมาอีก 1 วัน จึงจะได้รับการแก้ไข คือ
ในเอกสารของใบค าร้องนี้ เขาจะเขียนว่าเมื่อเราเขียนค าร้องไปแล้ว คนที่มีส่วน
อนุมัติจะต้องเซ็นก่อน เมื่อเซ็นเสร็จแล้วก็ให้ช่างไปส ารวจ ส ารวจเสร็จแล้วส่งคืนมา 
แล้วให้ผู้มีอ านาจอนุมัติอีกทีหนึ่ง อันนี้ผมเข้าใจในเรื่องของเอกสาร เข้าใจในวิธีการ
ท างาน เข้าใจในเรื่องของหลักฐานว่าต้องการหลักฐานแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็
คือว่าในนั้นไม่ได้บอกนะครับว่าอันนั้นเป็นกรณีเร่งด่วน หรือว่าเป็นกรณีที่สามารถ
รอได้ อย่างไฟฟ้าช็อตก็น่าที่จะเป็นกรณีเร่งด่วนมันไม่ควรรอ เหมือนกับเหตุเพลิง
ไหม้ ต้องมาเขียนค าร้องก่อนไหม ลักษณะนี้ รอให้ไหม้หมดไปแล้ว แล้วถึงจะอนุมัติ
ให้ไปดับไฟ มันก็ไม่ใช่ มันก็ต้องแยกประเด็นออกไปว่าอันไหนเป็นเรื่องเร่งด่วน อัน
ไหนเป็นเรื่องที่รอได้ ถ้ารอได้ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ติดใจ อย่างน้ ารั่วรูเล็ก ๆ รอได้ครับวัน
สองวัน แต่ไฟฟ้าช็อตไม่ควรรอ แต่เหตุการณ์ที่ผมมาพูดนี้ผมได้แจ้งกับทางช่างไฟฟ้า
แล้วว่ามีไฟช็อตให้เขาไปแก้ไขเขาก็บอกว่าให้ผมไปเขียนค าร้องก่อน ผมก็กลับไป
เขียนค าร้องแต่ไฟฟ้าก็ยังช็อตอยู่ไม่ได้หยุดช็อต ผมมาเขียนค าร้องไฟก็ยังช็อตอยู่
เพราะฉะนั้นควรที่จะไปตอนเช้าเลย พอแจ้งแล้วไปทันทีเลย อันนี้ก็จะไม่ติดใจ แต่
มันข้ามวันถึงได้ไปแก้ไขให้ก็เลยท าให้อารมณ์มันขุ่นมัว แต่ก็เป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่ง 
คือ เราได้รู้ว่าในเหตุการณ์มันต้องมีอุปสรรค หมายความว่าในเรื่องของเอกสาร ใน
เรื่องของวิธีการท างาน ทุกอย่างมันมีอุปสรรค เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกตรงนี้เลย
ได้ไหมว่าตรงไหนเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องรีบท าเลย อันไหนที่รอได้ อันนี้คือ
ประเด็นที่ 1 ประเด็นต่อมาคือการแก้ไข ต้องขอขอบคุณทางช่าง ผมขออนุญาตเอ่ย
ชื่อนะครับ คือ ช่างมด เขาไปแก้ไขให้ในวันที่ผมไปตามเลย ก็ต้องขอขอบคุณเขา 
โดยจุดที่ไฟฟ้าช็อตนั้นอยู่ใกล้กับหลังคาบ้านเลย ห่างกันประมาณวากว่า ๆ สิ่งที่ผม
กลัว คือ ถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ เมื่อเขียนแล้วไฟฟ้าไม่ได้หยุดช็อต 
ยังคงช็อตอยู่เหมือนเดิม ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยว่าหลาย ๆ เรื่องที่ทางสมาชิก  
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ชาวบ้านมาเขียนค าร้องก็อยากให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วยว่าอันไหน 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 เป็นงานเร่งด่วน หรือว่าอันไหนเป็นเรื่องที่รอคิวได้ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่และอีกเรื่อง

หนึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด ในยุค New Normal เราต้องลดเวลาในการอยู่
ร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละที่มีการหยุดเรียน พนักงานมีการแบ่งส่วนกันในการ
ท างาน อันนี้ก็ไม่น่าเป็นผลอะไร แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าทาง อบต. ของเรามีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ ผมจึงอยากทราบว่าท่านมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร เนื่องจากว่า
ใกล้ที่จะเปิดเทอมแล้ว การมีเด็กมาอยู่รวมกันท่านมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ชี้แจงเรื่องการเขียนค าร้อง กรณีไหนฉุกเฉิน ไม่ฉุกเฉิน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. เกี่ยวกับหนังสือค าร้อง เกี่ยวกับปัญหา 

ต่าง ๆ ที่ในต าบล ที่ท่านสมาชิก และชาวบ้านมาเขียน ซึ่งก็ต้องท าไปตามขั้นตอน 
ถ้าเกิดปัญหาเร่งด่วนผมก็จะเรียกเจ้าหน้าที่มาท า อย่างปัญหาตอนที่อยู่ 7 วัน
อันตราย คุณสมหมาย เขาไปคุยกับรองลี แล้วก็ได้โทรมาหาผม เลยให้ช่างมดไป
แก้ไขเพราะไฟฟ้าช็อต และเกี่ยวกับไฟแสงสว่างของเรา ถ้าเกิดเป็นของไฟฟ้าเราก็
ต้องแจ้งไฟฟ้า เพราะตอนนี้เราก็จัดเวร มีเวรของไฟฟ้า กับประปาอยู่ วันหยุดก็จะมี
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอยู่ จ าเป็นก็ต้องออกไปแก้ไข และผมก็จะรับไว้ เกี่ยวกับหนังสือค า
ร้อง เพราะว่าผมต้องคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าอันไหนที่จ าเป็นก็ท าให้เลยนะครับ โดย
ไม่ต้องรอหนังสือ โดยที่ไม่ต้องรอผู้บริหารอนุมัติ ก็แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร แล้วในเรื่องของการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเกี่ยวกับกอง

การศึกษาของ อบต.ปากกราน เราก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 5 ศูนย์ เราก็ต้องดู
โรงเรียนใหญ่ รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเปิดวันที่ 14 มิถุนายน และของโรงเรียนเปิดวันที่ 
1 มิถุนายน กระทรวงศึกษาได้ประกาศให้วันที่ 1 เราไม่รู้ว่าช่วงนั้นสถานการณ์จะ
เป็นอย่างไร ตอนนี้เรามีการรองรับ ตอนนี้เรามีเครื่องสแกนอุณหภูมิ และเด็กก็ต้อง
ใส่หน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือ ให้กับเด็กและผู้ดูแลเด็กป้องกัน เราจะท าการ
แจ้งกับผู้ปกครองว่าถ้าหากเด็กมีอาการไอ หรือมีไข้ ก็จะให้เด็กอยู่ที่บ้านไม่มาอยู่ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งเราไม่สามารถทราบ
ได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นไข้หวัดหรือว่าไปติดเชื้ออะไรมา ดังนั้นจึงต้องให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กคอยควบคุมดูแลตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 

 
 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญท่านรองนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางกนกรัตน์  สุขสมพืช เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
รองนายก อบต. ดิฉันนางกนกรัตน์  สุขสมพืช  รองนายก อบต. ดิฉันขอเพ่ิมเติมหน่อยนะคะ พอดี

ดิฉันเป็นคณะกรรมที่โรงเรียนวัดช้าง ทางโรงเรียนวัดช้างเขามีมาตรการ ถ้าเด็กไป
ต่างจังหวัดกับผู้ปกครอง ก่อนเปิดต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ถึงจะให้ไปเรียนได้   
อันนี้เป็นมาตรการของโรงเรียนวัดช้าง ขอบคุณค่ะ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8   อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในเรื่องของ

สถานการณ์โควิด ผมอยากสอบถามกับทาง อบต. ของเราครับว่ามีโครงการ
อะไรบ้างที่มาลดรายจ่ายของชาวบ้าน จากที่เกิดโควิดมาก็จะมีหลาย ๆ ส่วนที่ได้รับ
ปัญหา ก็ครั้งที่ผ่านมาทาง อบต. ได้มีการช่วยลดภาระของชาวบ้าน โดยการลด    
ค่าน้ า มีการช่วยเหลือชาวบ้านโดยการมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ที่ได้มีการ
แจกให้กับพี่น้องประชาชนของเรา และตอนนี้ทาง อบต. ของเรามีโครงการอะไรบ้าง
ไหมครับเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในต าบลเรา ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีโครงการอะไรไหมครับ ครั้งที่แล้วมีการลดค่าน้ าประปา 2 เดือน 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. คือ อยากถามว่าท่านสมาชิก เพราะถ้า

หากจะลดค่าน้ าก็จะต้องเข้าสภา ต้องให้สภาอนุมัติ ว่าเราควรลดหรือไม่ลด แต่
อยากให้ท่านประธานสภา ถามสมาชิกเราว่าจะช่วยเหมือนเดิมไหม จะช่วยแบบไหน 
ก็คือ ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้น 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร อยากทราบว่าสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรครับในการลดค่าน้ าไป 2 เดือน ใช้ 
ประธานสภาฯ ไม่เกิน 100 หน่วย ใครใช้เกิน 100 หน่วยต้องเสียส่วนต่าง ใครมีมาตรการอย่างไร 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  อย่างในครั้งที่แล้วเรามีการลดค่าน้ า

นะครับ ผลตอบรับเป็นแบบไหนบ้างซึ่งทางฝ่ายบริหารก็น่าจะรู้ดีนะครับ อาจจะ
เป็นสิ่งที่ดี ที่ชาวบ้านชอบอันนี้ผมว่าน่าจะดีนะครับ แต่ว่าก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่อง
ของรายได้ของ อบต. ถ้าเกิดว่ามีการลดเรื่องของค่าน้ าลง แล้วมีผลต่อรายได้ของ 
อบต. หรือไม่ ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงว่ามีผลกระทบต่อ อบต. หรือไม่  
ถ้ามีท่านแก้ปัญหาอย่างไร แต่ถ้าไม่มีก็ควรที่จะท าโครงการนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่าย
ของชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. เดี๋ยวผมขอรับไว้ครับ เดี๋ยวผมขอไป

ปรึกษาฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง ว่าถ้าเราท าเหมือนเดิมจะมีผลกระทบกับรายได้
เพราะว่าดู ๆ งบประมาณจากรัฐบาลที่เราหวังว่าจะได้ มันก็ยังไม่มา ผมจะลงไป
ถามกับเจ้าหน้าที่ ถ้าเกิดเราไปช่วยเขาเราจะมีผลกระทบเกี่ยวกับรายได้เราไหม แต่
ถ้าหากว่าไม่มีก็ต้องผ่านสภาเพ่ือให้สภายกมือรับรอง ไว้เดี๋ยวแจ้งให้กับทางสภา
รับทราบอีกทีหนึ่งครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ขอฝากนายกไปศึกษาข้อมูลก่อนว่า คนอื่นเขาท ากันหรือยัง ผิดระเบียบไหม ถ้าหาก 
ประธานสภาฯ ท าแล้วผิดระเบียบเราก็ไม่สามารถท่ีจะท าได้ที่ผ่านมาก็มีแค่การแจกหน้ากากอนามัย

กับแอลกอฮอร์เท่านั้นเอง  
 มีท่านใดจะซักถามเชิญเลยครับ 
 ขอเชิญคุณสมหมาย  ทรัพย์มาก ครับ 
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นายสมหมาย  ทรัพย์มาก ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ผมนายสมหมาย  ทรัพย์มาก สมาชิกหมู่ที่ 8  มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่อง

ของการเก็บขยะ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอชมก่อนว่าการบริหารในการเก็บขยะ ผมรู้สึกว่าดี
ขึ้นเยอะเลย มีการเก็บที่ดี ขยะน้อยลง แต่ว่าขยะอาจมีปริมาณเยอะในตอนที่เอาไป
ทิ้งนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงในเรื่องของขยะก็คือ ตอนนี้ในสถานการณ์โควิด 
ทุกคนรู้ หนึ่งอย่างคือมีหน้ากากอนามัย และมีสิ่งอ่ืน ๆ ที่ปะปนเข้าไป เช่น เสมหะ 
หรืออะไรก็ตาม ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงของคนเก็บขยะก็อยากให้ทาง อบต. เล็งเห็น
ตรงจุดนี้ ว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร มีชุดป้องกันอะไรให้เขาอย่างไรบ้าง มี
อุปกรณ์ป้องกันให้เขาอย่างไรบ้าง เช่น หน้ากาก หมวก ถุงมือ รองเท้า เสื้อผ้า 
ลักษณะนี้ครับ คือ ทุกอย่างผมว่าเขาอยู่ในพ้ืนฐานของความเสี่ยงของคนเก็บขยะ 
เขาจะติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ติดจากใครก็ไม่รู้ เขาไปเก็บขยะ เขาอาจจะไม่ได้พบปะกับ
ผู้คนแต่เขาเจอขยะ ขยะที่มีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นผมอยากให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นจุดนี้ 
ก็หาอุปกรณ์ป้องกันให้เขา ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไร ถ้าเกิดว่าต้องผ่านสภาก็สามารถ
ที่จะบอกได้ แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องผ่านสภาหากอะไรที่สามารถด าเนินการได้ก็อยากให้
รีบด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ถ้าหากว่าคนเก็บขยะโดนกักตัวขึ้นมาต าบลปากกรานเดือดร้อนเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ ช่วยป้องกันเขาหน่อย ถ้าหากเขาเป็นโรคข้ึนมานี่แย่เลย 
 ขอเชิญคุณนารี  วงศ์สิงห์ ครับ 
 
นางนารี  วงศ์สิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ค่ะ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันนางนารี  วงศ์สิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 13 คือ ดิฉันอยากถามหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องที่เขา

ขยายถนนนะคะ ทีนี้คือเรื่องเสาไฟแสงสว่างของบริเวณหน้าร้านพวงมาลัย ข้าง ๆ 
เซเว่น ก่อนที่เขาจะถอนเสาไฟไป ซึ่งดิฉันคิดว่า อบต. เป็นผู้ดูแลนะคะ 1 ต้น ดิฉัน
ได้ท าเรื่องแจ้งว่าท าถนนเสร็จแล้วเสาไฟไม่ได้กลับมา กลางคืนมืดค่ะ มืดมากเลยถ้า
อย่างไรช่วยท าเรื่องให้ด้วยค่ะ เพราะดิฉันไม่ทราบว่าจะต้องไปถามใคร เพราะว่า
ก่อนท านั้นมีอยู่แล้วถอนไป ซึ่งอันที่จริงการขยายถนนก็ไม่ถึงเสาไฟด้วยนะคะ แต่
เมื่อถอนออกไปแล้วท าไมถึงไม่เอากลับมาไว้ที่เดิม อย่างเมื่อคืนดิฉันก็ได้ลองมา
ถ่ายรูปไว้ แต่ยังไม่ได้ส่งให้ใคร และมันมืดมากเพราะว่าของเรามีอยู่แล้ว ช่วย
ประสานให้หน่อยค่ะ ช่วยน ามาติดไว้ที่เดิมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ท่านประธาน 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ฝากนายกช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประเสริฐ  ปิยะสิงห์ ครับ 
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นายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผมนายประเสริฐ  ปิยะสิงห์ สมาชิกหมู่ที่ 1  ผมมีเรื่องอยากฝากช่วยไปดูสะพาน

เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 ตอนนี้พังคนข้ามกันไม่ได้แล้วครับตอนนี้ และ
โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ว นักเรียนเดินผ่านกันเยอะและประชาชนเดินข้ามกัน
บ่อยช่วยฝากฝ่ายบริหารช่วยไปดูให้หน่อยครับ ว่าจะซ่อมหรือจะรื้อท าใหม่ ถ้าซ่อม
ก็รื้อเป็นบางส่วนแล้วก็เปลี่ยนไม้ใหม่ เพราะไม้กระดานที่ปูไว้พังไปเป็น 10 กว่าอัน
แล้วครับ ขอเรียนฝ่ายบริหารไปตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร ฝากด้วยนะครับเรื่องสะพาน โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว เร่งด่วนด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ เดี๋ยวเด็กตกสะพาน ตกน้ าไป เรื่องเหล่านี้ก็ไม่พ้น อบต. เรื่องส าคัญทั้งนั้นเลยนะ

ครับที่ทางสมาชิกได้ฝากไว้ เรื่องคนเก็บขยะนี่เราไม่ได้นึกถึงเลยว่าถ้าเกิดเขาติด
ขึ้นมาใครจะเก็บแทนเขา เดือดร้อนทั้งต าบลเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้ว ฝากด้วยนะ
ครับ มีท่านใดจะซักถามในเรื่องวาระอ่ืน ๆ ไหมครับ 

 ขอเชิญคุณสมปอง  พรหมทัต ครับ 
 
นายสมปอง  พรหมทัต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ครับ   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ผมนายสมปอง  พรหมทัต สมาชิกหมู่ที่ 3  อยากจะถามเรื่องประปาของหมู่ที่ 3 ที่

ให้ไปเคลียร์ที่ ตอนนี้ยังไม่ได้ท าอะไรทั้งสิ้น และช่วยดูเรื่องถนนทางเข้าบ้าน ทางเข้า
รถจะเทลงคลองแล้วครับ อยากให้นายกช่วยไปดู ช่วยไปท าหน่อยครับ และในเรื่อง
ของเกษตรกร ในเรื่องที่ไปไล่จับเขาเรื่องเผานา กลางทุ่ง ท าไมไม่มีมาตรการ อันที่
จริงน่าจะมีรถอัดฟางให้บ้าง แล้วทีนี้ชาวนาจะท าอย่างไร เผาฟางก็เผาไม่ได้ นาก็ท า
ไม่ได้ แล้วอย่างนี้นโยบายของผู้บริหารจะท าอย่างไร น้ าก็ไม่มีให้ไปหมักฟางให้
เหนื่อย แล้วก็ไปจับชาวนา ชาวไร่ ตรงนี้ผมฝากให้ชี้แจงด้วยครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร เรื่องประปาหมู่ที่ 3 เรื่องถนน เรื่องเผาฟาง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน 
นายก อบต. ผมนายเสน่ห์  จันทร์สุนทร  นายก อบต. ประปาตอนนี้ หมู่ที่ 1, 5, 3 วันนี้เป็น

วันที่ยื่นซอง เคาะวันนี้แหละครับ อาทิตย์หน้าก็จะได้บริษัทผู้รับจ้าง วันนี้วันยื่นซอง 
แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เคาะ e – bidding ส่วนเรื่องถนนรองบประมาณก่อนนะครับ ผมก็
ถามคลังแล้วเขาก็บอกว่างบมาน้อยมาก บอกกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ว่ายังไงถนนตัว
นี้ก็ขอให้คงเดิมไว้ในปี 2565 ถ้าเงินยังไม่ไหลเข้ามาเดี๋ยวประมาณเดือนสิงหาคม 
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขาจะให้เราเสนอโครงการ ของบประมาณไป 
ผมก็อยากท่ีจะท าแต่ทีนี้ว่าเงินยังไม่มานะครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเผานา กลางคืน
ปลัดอ าเภอโทรมา จะให้ผมไปดับ สี่ห้าทุ่ม ผมก็ต้องออกไปเพราะว่า Gps มันไปขึ้น
ที่จังหวัด ความร้อนไปข้ึนที่นั่น ผู้ว่าเขาก็ลงมาตามล าดับ เขาก็มาเล่นเรา ผมก็ต้อง 

 
/นายเสน่ห์... 
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นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร ออกไปแต่ว่าไปไม่เจอใครหรอก ปลัดอ าเภอก็โมโหใหญ่เลย เขาไปกับพวก 
นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เพราะว่าการเข้าไปนี่เป็นอ านาจของฝ่ายปกครอง มันไม่ใช่หน้าที่ของ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ปรับ เขาส่งรายชื่อมาเราก็ต้องเรียกเขามาปรับนะ
ครับ แต่ว่าคุยกับทางเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ ฝ้ายบอกว่าจะมีโครงการเรียนท า
น้ าหนักปุ๋ยชีวภาพ ที่เราน าเข้าข้อบัญญัติที่จะน ามาสอนให้กับเกษตรต าบลรู้จักการ
ย่อยสลายตอซัง เพราะว่าวันนั้นไปประชุมจังหวัด นายกลาดบัวหลวงก็บอกผู้ว่า ว่า
มันเป็นวิถีของชาวบ้าน และจะให้ท ายังไง ไม่เผาจะให้ท าอย่างไร ผู้ว่าก็บอกว่าไม่
เป็นไร ถ้าไม่ด าเนินการเดี๋ยวก็มีคนร้อง 157 ก็แล้วแต่ท่าน ท่านก็ไปแก้เอา อย่างนี้
จะให้ท ายังไง เมื่อเขาจี้เรามาเราก็ต้องลง แต่ก่อนเรามีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เขา
ก็มีการของบประมาณที่จะอัดฟาง เครื่องอัดฟางผมก็คุยกับฝ้ายเกษตรต าบลเรานี่ 
นายกลองเสนองบประมาณไปเรายังไม่ได้ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะท ายังไงที่จะมีเครื่องอัด
ฟาง เพราะว่าคนที่เขามาอัดฟางเขาก็เลือกฟาง ถ้าฟางไม่ได้มาตรฐานเขาก็ไม่เอา 
ชี้แจงให้ทราบครับ 

 
นายอัมพร  ไทยประยูร มันเป็นปัญหาโลกแตก เขาเคยเผากันมาตลอด ถึงเวลาก็มาไล่จับ บางคนบอกเขา 
ประธานสภาฯ เผาลามมายังโดนเลย เจ้าของนายังโดนเลย หาว่าไม่ดูแลมันวุ่นไปหมด นายกฝาก

ด้วยนะครับหลายเรื่อง ส าคัญทั้งนั้นเลย 
  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายอัมพร  ไทยประยูร มีสมาชิกท่านใดมีค าถามไหมครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ 
 วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้

ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 
 ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม ๑2 : 30 น. 
 
 

  ลงชื่อ...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
                     (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
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...................................................................................................................... ..................................................................... 
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕64  เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม  2564 แล้วเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่  2๗  พฤษภาคม  2564    
 

 
    ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ 
                   (นางสาวพัชรี  เอี่ยมโฉม)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
                        2๗  พฤษภาคม  2564    
   
     
    ลงชื่อ                       กรรมการ 
                    (นายประเสริฐ  การีซอ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
                         2๗  พฤษภาคม  2564    
 

 
    ลงชื่อ                     กรรมการ 
                              (นางพัชราภรณ์  อยู่เจริญ)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
                         2๗  พฤษภาคม  2564    
 

............................................................................................................................. .......................................................... 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕64 เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564  แล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖4  เมื่อวันที่       สิงหาคม  2564   
 
               
                                    ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                  (นายอัมพร  ไทยประยูร) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
                                                        สิงหาคม   2564 
......................................................................................................................... ............................................................. 
น าส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕64 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและส่งอ าเภอพระนครศรีอยุธยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 

        (นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน 
          สิงหาคม   2564 
 


